








 

 

 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2566                                                      
ประจําป พ.ศ. 2566 

วันที่  30 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี 

ผูมาประชุม.....11........คน 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เบอรโทรศัพท 

2 นายศานติสุข แขนาง ประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี ศานติสุข แขนาง 080-7548025 

3 นางลําดวน อินทอง เลขานุการสภาเทศบาลฯ ลําดวน อินทอง 083-3170481 

1 นายอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ สมาชิกสภาฯ เขต 2 อํานาจ สุวรรณสนธ์ิ 095-6633476 

4 นางรจนา สิงหโต สมาชิกสภาฯ เขต 1 รจนา สิงหโต 082-1268714 

5 นางบัวรัก กุลเสนา สมาชิกสภาฯ เขต 1 บัวรัก กุลเสนา 092-4610885 

6 นายศุภชัย แกวเสนหา สมาชิกสภาฯ เขต 1 ศุภชัย แกวเสนหา 083-9952114 

7 นายสิทธิชัย พรรคพิง สมาชิกสภาฯ เขต 2 สทิธิชัย พรรคพิง 094-0908461 

8 นายดวงจันทร แสนสวาท สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดวงจันทร แสนสวาท 092-5757177 

9 นายวิรัตน สอนประเทศ สมาชิกสภาฯ เขต 2 วิรัตน สอนประเทศ 080-7450841 

10 นางฉวีวรรณ มะโรงมืด สมาชิกสภาฯ เขต 2 ฉวีวรรณ มะโรงมืด 083-0850624 

11 นายเดชชัยยา ประกอบแสง สมาชิกสภาฯ เขต 2 เดชชัยยา ประกอบแสง 086-4365125 
 

 

 

 

ผูไมมาประชุม…….-.……คน 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

 -  - - 
 

 
 
 

 
 

 

ผูเขารวมประชุม จํานวน......10........... คน 
1 นายฤาชัย สาจันทร นายกเทศมนตรี ฤาชัย สาจันทร 085-7527003 

2 นายบุญเวิน จําวิเศษ  รองนายกเทศมนตรี บุญเวิน จําวิเศษ 087-2304244 

3 นายสมพร  ทุมวรรณ รองนายกเทศมนตรี สมพร  ทุมวรรณ 086-4675411 

4 นายกิตติพิพัฒน สิมมา เลขานุการนายกเทศมนตรี กิตติพิพัฒน สิมมา 080-5542178 

5 นายชาตรี  ไชเชษฐ ผูอํานวยการกองชาง ชาตรี  ไชเชษฐ 090-3483297 

6 นายธารแสงทอง อําเคน หัวหนาสํานักปลัด ธารแสงทอง อําเคน 081-6706788 

7 นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ        ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ กัลยา สุวรรณพงศ       088-5505701 

8 นางดรุณี  พยุงวงศ ผูอํานวยการกองคลัง ดรุณี  พยุงวงศ 088-5505701 

10 นางสาวรัตนากร  ศรีสุวรรณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รัตนากร  ศรีสุวรรณ 086-9446142 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30  น.  

นางลําดวน  อินทอง  ตรวจนับองคประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดีมาครบแลว นางลําดวน  อินทอง 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาดี  ใหสัญญาณเรียกเขาหองประชุมไดกลาวตอนรับ

และกลาวเชิญ นายศานติสุข แขนาง  ประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี จุดธูปเทียน

หนาโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย  และเร่ิมประชุม  

นายศานติสุข แขนาง  สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะผูบริหาร 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันนี้เปนการประชุมสภา

เทศบาลตําบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2566 ประจําป พ.ศ.2566  
กอนเริ่มประชุมผมขอกลาวขอบคุณ ทานอํานาจ  สุวรรณสนธิ์ อดีตประธานสภา
เทศบาลตําบลนาดี ที่ใหโอกาสผมนายศานติสุข แขนาง ไดมาทําหนาที่ประธานสภา
เทศบาลตําบลนาดี และขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมจะทําหนาประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี ดวยความซื่อสัตย สุจริต ทั้งในสภา
และกิจการนอกสภาครบั 

ตามหนังสือสภาเทศบาลตําบลนาดี ที่ นภ 71401.ส/ว 16 เร่ือง ขอนัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2566 ประจําป  
พ.ศ.2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ตามที่สภาเทศบาลตําบลนาดี ไดกําหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจําป   
พ.ศ. 2566  ตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2566  กําหนด 30 วัน เพ่ือพิจารณา
เก่ียวกับขอกฎหมาย ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลนาดี นั้น 

ในการนี้ อาศัยความตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐, ๒๑, ๒๒, 23 และแกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  จึงนัดประชุมและเชิญทานเขาประชุมสภา
เทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 คร้ังที่ 2/2566 ประจําป   
พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี (ชั้น 2) เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครบองค
ประชุม ผมขอเร่ิมประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2/2566 ประจําป พ.ศ.2566 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายศานติสุข แขนาง   ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอ 1.1 รายงานผลการติดตาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ขอเชิญนายศุภชัย  

แกวเสนหา ประธานติดตามการดาํเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานครับ 

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายศุภชัย  
แกวเสนหา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ิน ตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลนาดี ที่ 327/2566 เร่ือง ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาดี เนื่องจากเจาหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทานไดโอน(ยาย) ไปดํารงตําแหนงที่ ใหม ทําใหพนจากการเปน
คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตําบลนาดี ประกอบกับ
ปจจุบัน นายชาตรี ไชยเชษฐ ผูอํานวยการกองชาง ไดโอน (ยาย) มาดํารงตําแหนง
แทนผูอํานวยการกองชางทานเดิม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566  
คณะกรรมการประกอบดวย 

1. นายศุภชัย  แกวเสนหา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการ 

2. นายศานติสุข  แขนาง  ประธานสภาเทศบาล กรรมการ 

3. นายเดชชัยยา ประกอบแสง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

4. นายทองแดง ศรภูีธร  ตัวแทนประชาคมทองถ่ินฯ กรรมการ 

5. นายเทพพร ทาวพา  ตัวแทนประชาคมทองถ่ินฯ กรรมการ 

6. นายประยูร ภูวิชัย  ผูแทนหนวยงาน  กรรมการ 

7. นายเจตนสฤษฎ์ิ แสงจันทร ผูแทนหนวยงาน  กรรมการ 

8. นายชาตรี ไชยเชษฐ  ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 

9. นายธารแสงทอง อําเคน หัวหนาสํานักปลัดฯ กรรมการ 

10. นายบุญทํา แดงนา  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

11. นายสงา วังชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

12. นางจรยิา สิทธิวุฒ ิ  หัวหนาฝายอํานวยการ ประธานอนุกรรมการ 

13. น.ส.พรทิพย จันดาแพง นักวิเคราะหนโยบายฯ อนุกรรมการ 

14. นายวุฒิพงษ กองบุญเรือง พนักงานชวยงานดานนบายฯ  อนุกรรมการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจ

หนาที่ ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน

และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองติดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

สําหรับการประชุมกับคณะกรรมการในวันรอบที่ผานมามีเร่ืองที่ไดหารือกัน 

ในรอบหกเดือนจากเดิมที่เราจะมีการประชุมกันปละ 1 ครั้ง จึงไดมีการเปลี่ยนแปลง

ประชุมกันทุก ๆ  6 เดือน เปน 2 ครั้ง/ป เพ่ือจะไดติดตามและรับทราบปญหาของ

แตละโครงการวาดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว จะไดหาทางแกไขใหมันลุลวง
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วัตถุประสงคไดเร็วยิ่งขึ้น และคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุม และเจาหนาที่

ผูที่เกี่ยวของไดมีการแสดงความคิดเห็น วาโครงการใดที่มีปญหา และโครงการ

ดําเนินการสําเร็จลุลวงไปแลวใหชี้แจงในที่ประชุมและไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการทกุทานซึ่งก็ผานไปดวยดี ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ครับ 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรท่ี 1 

ดานการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

23 510,000 4 75,000 1 15,730 1 15,730 

2.ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการปองกันสา

ธารณภัย 

51 20,421,290 20 16,213,2920 8 7,637,175 7 7,583,675 

3.ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

75 54,319,500 28 6,996,643 - - - - 

4.ยุทธศาสตรท่ี 4 

ดานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 

กีฬา 

61 31,045,000 32 7,483,805 14 3,535,095.99 14 3,343,558.09 

5.ยุทธศาสตรท่ี 5 

ดานเศรษฐกิจ 

23 190,000 2 50,000 1 19,835 1 19,835 

6.ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี 

24 3,730,000 16 750,000 2 256,125 2 246,798 

รวม 257 110,215,790 102 31,568,738 26 11,463,960.99 25 11,209,596.09 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับทานประธาน 

นายศานติสุข แขนาง   ขอบคุณครบั มีทานใดมีขอสงสยั หรือเพ่ิมเตมิอีกหรือไมครับ...(ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาลฯ  1 .2  แนวทางป ฏิบั ติ ใ น ก ารป ระ ชุมสภาท อ งถิ่ น  ต ามร ะ เ บีย บ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2565 เกี่ยวกับการอภิปราย (หมวดที่ 5 การอภิปราย ขอ 63)  

ขอ ๖๓ สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยให
ยืนกลาว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซึ่งจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาทองถ่ินตองใหโอกาสแกผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน 
แตถามีผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติหลายคน ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตให
อภิปรายไดคร้ังละหนึ่งคน 
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นายศานติสุข แขนาง  ขอใหทุกทานที่จะอภิปราย กลาวถอยคําใหปฏิบัติตามระเบียบขางตนดวยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบังคับใชในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์สิท ธ์ิแหง 

หองประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ครับ 

1.3 แนวทางปฏิบัติในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ถาทานผูบริหารมีเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุมทราบใหทําเปนหนังสือแจงมายัง

ประธานสภาเทศบาล หรือหากประสงคจะแจงดวยตนเองดวยวาจาใหยกไประเบียบ

วาระอื่น ๆ ครับ 

1.4 แนวทางปฏิบัติในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

ผมขอแจงใหท่ีประชุมทราบวาในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ใหประธานตรวจรับรายงานการประชุมเปนผูกลาวรายงานตอที่ประชุมครับ และใหลด

ขั้นตอนการอานรายงานการประชุมของทานเลขานุการสภาเทศบาล และขอใหทุกทาน

ชวยตรวจสอบอีกคร้ังในระเบียบวาระนี้ครับ เพ่ือโปรดทราบทุกทานนะครับ ใหปฏิบัติ

ตามที่กระผมไดกลาวมาขางตนดวยนะครับ มีทานใดมีขอสงสัย เพ่ิมเติมหรือไมครับ

เชิญครับ (ไมมี) ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม 

นายศานติสุข แขนาง  การประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 1/2566                     
ประธานสภาเทศบาลฯ วันที่  12 พฤษภาคม 2566 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี ( ช้ัน 2)  

เรียนเชิญทานประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
นางบัวรัก  กุลเสนา เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางบัวรัก   

กุลเสนา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม บันทึกรายงานการประชุมบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2566 วันที่  12 พฤษภาคม 2566  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี (ชั้น 2) ทุกทานคงไดรับเอกสารและอาน
มาแลว รายละเอียดปรากฎดังเอกสารคะ ในการประชุมมี 

- ผูมาประชุม จํานวน 11 คน  
- ผูไมมาประชุม 1 คน คือ นายวิรัตน สอนประเทศ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 เน่ืองจากลาปวย 
- ผูเขารวมประชุม จํานวน 7 คน  

เนื้อหาในรายงานการประชุมฯ มีทานใดมีขอสงสัย หรือตองการแกไขเพ่ิมเติม
หรอืไมคะ เชิญคะ 

นายศานติสุข แขนาง  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรต ิคณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน                     
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ขอใหทุกทานเปดไปหนาท่ี 9 ครับ ขอความท่ีกระผมกลาวบรรทัดที่ 3 ใหเพ่ิม

ขอความตอจาก “เสียหายของ” เปนคําวา “เสียหายของโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ” ครับ และบรรทัดที่ 4 ขอความ “พิจารณาใช
วิธีจะซื้อ” ใหแกไขเปน “พิจารณาใชวิธีจัดซื้อ” ครับ มีทานใดตองการแกไขเพ่ิมเติม
อีกหรือไมครับ เชิญครบั เชิญทานศุภชัย  แกวเสนหาครับ 
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นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายศุภชัย  
แกวเสนหา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอใหทุกทานเปดไปหนาท่ี 5 ขอความที่ผม
กลาว บรรทัดที่ 6 ขอความ “พายุเขาแลวไฟฟาลม” ขอใหเพิ่มขอความใหมดังนี้ครับ 
“พายุเขาแลวเสาไฟฟาลม” และบรรทัดที่ 7 ขอความ “การไฟฟาสวนภูมิภาค
สุวรรณคูหา” ใหแกไขเปน “การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอสุวรรณคูหา” 
ครับ ผมในฐานะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตองขออภัยไว ณ ที่นี้ดวยนะครับ
ที่ตรวจสอบไมละเอียด ครับ 

นายศานติสุข แขนาง  ครับมีทานใดจะแกไขหรอืเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีทานใดมีขอสงสัยหรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมผมจะขอมติที่ประชุมในการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาฯ และ

รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือนะครับ ทานใดเห็นชอบในการแกไขถอยคํา
ในรายงานการประชุมสภาฯ และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2566 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี(ชั้น 2) โปรดยกมือขึ้นครับ 
ขอบคณุทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ 

นางลําดวน  อินทอง   มติที่ประชุมเห็นชอบในการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาฯ และรับรอง 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 
1/2566 ประจําป พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาดี (ชั้น 2) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    11  เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง  

 งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภา) 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองที่เสนอใหม  

นายศานติสุข แขนาง ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองท่ีเสนอใหม  
ประธานสภาเทศบาลฯ 5.1 เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาล (แทนตําแหนงวาง)  

เนื่องจากรองประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี ลาออกจากตําแหนงรอง
ประธานสภาเทศบาลฯ โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2566 มีผลต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2566 ทําใหตําแหนง
วางลง ตามระเบียบ ขอ 15 ไดกําหนดวาเมื่อประธานสภาทองถ่ินหรือ รอง
ประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน พนจากตําแหนงกอนครบอายุสภา
ทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินดําเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน และรองประธานสภา
ทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน แลวแตกรณีแทนตําแหนงที่วางภายใน 15 วัน 
นั บ แ ต วั น ที่ ตํ า แ ห น ง ว า ง ล ง  อ า ง ถึ ง ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  
ที่ มท 0804.3/21449 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอหาลือขอ
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กฎหมายกรณีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเกิดกําหนด 15 วัน นับแตวันที่
ตําแหนงวางลง โดยในรายละเอียดหนังสือกลาววา กําหนดระยะเวลาดําเนินการตาม
กฎหมาย สามารถแบงออกไดเปนสองลักษณะ คือ การกําหนดระยะเวลาที่เปนบท
บังคับเด็ดขาด และการกําหนดระยะเวลาท่ีเปนบทเรงรัดดําเนินการ ทั้งนี้ ระยะเวลา
ดําเนินการที่กฎหมายกําหนดใดจะเปนบทบังคับเด็ดขาดหรือบทเรงรัดดําเนินการน้ัน
จะตองพิจารณาจากเจตนารมณของกฎหมายนั้นวาการกําหนดเวลาดําเนินการใด ๆ 
ในกฎหมายฉบับน้ันเปนสาระสําคัญหรือไม ประการใด หากไมดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจะเกิดผลประการใด และเมื่อ พิจารณาตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา 60 ตรี ที่ไดกําหนดวาในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรอง
ประธานสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒0 ทวิ ใหสภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนง
วางลง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑) ที่ไดกําหนด
หลักเกณฑวา ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภาทองถ่ินรองประธานสภาทองถ่ินแทน
ตําแหนงท่ีวางลงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลงโดยไมมีบทบังคับเด็ดขาด
ไววา หากไมเลือกภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวจะเกิดผลอยางไร เพราะ
สาระสําคัญของกรณนีี้เปนเพียงการเรงรัดใหมีการเลือกประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลโดยเร็ว เพื่อใหไดประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาลมาปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดตอไป มิใชเรื่องการ
พิจารณาที่กฎหมายประสงคจะใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งขึ้น หากไมทําการตาม
กําหนดเวลาดังกลาว 

การเลือกรองประธานสภาทองถิ่น 

การเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ประกอบไปดวยวิธีการ การเสนอชื่อ  

การลงคะแนน การตรวจนับคะแนนการรายงานผล โดยวันนี้เราจะใชวิธีการเสนอชื่อ

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) การเสนอชื่อตามขอ 8 วรรคหนึ่ง กําหนดใหสมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู

สมควรไดรับการ แตงตั้งใหเปนรองประธานสภาดังนี้ 

 (1) สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปน 

รองประธานสภาไดเพียง 1 ชื่อ 

 (2) ผูท่ีถูกเสนอชื่อจะตองมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอยางนอย 2 คน 

 (3) หากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานสภาเพียง  

1 คน ใหถือวาผูนั้นไดรบัเลือก (ตามระเบียบ ขอ 14) 

เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการแตงตั้งใหเปน 

รองประธานสภาเทศบาลตําบลนาดีไดเลยครบั เชิญครับ 

นายสิทธิชัย  พรรคพิง เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสิทธิชัย  

พรรคพิง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 2 เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี แทนตําแหนงวางครับ 
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นายศานติสุข แขนาง นายสิทธิชัย  พรรคพิง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอ นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ  
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี แทนตําแหนง

วาง ขอผูรับรองครบั  
ผูรับรองคนที่ 1 นายวิรัตน  สอนประเทศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ผูรับรองคนที่ 2 นายเดชชัยยา ประกอบแสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ... ถาไมมี ถือวานายอํานาจ  สุวรรณสนธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ไดรับเลือกใหเปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลนาดี  
(ตามระเบียบ ขอ 14) ครับ ขอแสดงความยินดีดวยครับ 

5.2 ญัตติที่ 4/2566 เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองชาง) เชิญทานนายกเทศมนตรี
ตําบลนาดีครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี และผู เข าร วมประชุมทุกทานครับ ข าพเจานายฤาชัย  สาจันทร  ตํ าแหนง 

นายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลนาดี เพ่ือขอรับความ

เห็นชอบในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

ดวย กองชาง มีความประสงคที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากการพิมพที่ผิดพลาด จํานวน  

๒ รายการ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอความเดิม ขอวามใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
งบลงทุน  คาที่ ดินและสิ่ งก อสราง  คากอสร างสิ่ ง
สาธารณปูการ 

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กปากลิ้นรางชั้น ๓ พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายบานพอศักดิ์ – บานแมนางลําพูน 
บานราษฎรเกษมศรี หมู ท่ี ๗ หนา 99/107 (๒๑5) 
งบประมาณตั้งไว ๒๒๕,๖๐๐ บาท 

ป ริ ม า ณง า น  ก อ ส ร า ง ว า ง ท อ ร ะบ าย นํ้ า 
คอนกรี ต เ ส ริม เหล็ ก  ป ากลิ้ น รา งชั้ น  ๓  ข นาด
เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร และบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.๘๐x๐.๘๐ เมตร จํานวน 
๙ บอ รวมความยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร และขยายผิว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
งบลงทุน คา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง คากอสรางสิ่ ง
สาธารณปูการ 

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กปากลิ้นรางชั้น ๓ พรอมขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายบานพอศักดิ์ - บานแมนางลําพูน 
บานราษฎรเกษมศรี หมูที่ ๗ หนา 99/107/ (๒๑๕) 
งบประมาณตั้งไว ๒๒๕,๖๐๐ บาท 

ป ริ ม า ณ ง า น  ก อ ส ร า ง ว า ง ท อ ระ บ า ย น้ํ า 
คอนก รีต เส ริม เหล็ ก  ปากลิ้ น รา งชั้ น  ๓ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑.๔๐x๑.00 เมตร และบอพัก
คอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด 0.๘๐x๐.๘๐ เมตร จํานวน 
๙ บอ รวมความยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร และขยายผิว 
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จราจรคอนกรีต กวาง 0.๘๐ เมตร ยาว ๗๒.๘๐ เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร ฯลฯ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ 
เทศบาลตําบลนาดีกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธ 
โครงการ จํานวน ๑ ปาย 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖๖- 
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หนา ท่ี  ๑๐ ลําดับที่  ๙ และที่ทบทวน/เ พ่ิม เติม /
เปลี่ยนแปลง/แกไข (ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง) 

จราจรคอนกรีต กวาง 0.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ 
เมตร หนา 0.๑๕ เมตร ฯลฯ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ 
เทศบาลตําบลนาดีกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธ 
โครงการ จํานวน ๑ ปาย 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖๖- 
๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หนา ท่ี ๑๐ ลําดับที่  ๙ และที่ทบทวน/เพิ่ม เ ติม/
เปลี่ยนแปลง/แกไข (ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง) 

2. ขอความเดิม ขอวามใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
งบลงทุน  คาที่ ดินและสิ่ งก อสราง  คากอสร างสิ่ ง
สาธารณปูการ 

โครงการกอสรางโดม สนามเด็กเลน พ้ืนปูพ้ืนยาง
สังเคราะห ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนงาม หนาที่ 
๙๖/๑๐๗ (๒๑๒) งบประมาณที่ต้ังไว๒๕๐,๐๐๐ บาท 

ปริมาณงาน งานกอสรางโดมสนามเด็ก เลน 
ขนาด ๙.๐๐x๘.0๐ เมตร และปูพื้นยางสังเคราะหฯลฯ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณราคา
ของเทศบาลตําบลนาดีกําหนด) 

- ตามแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หนาที่ ๑๓ 
ขอที่ ๑๗ และทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข 
(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานกอสราง) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
งบลงทุน คา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง คากอสรางสิ่ ง
สาธารณปูการ 

โครงการกอสรางโดม สนามเด็กเลน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนงาม หนาที่ ๙๖/๑๐๗ (๒๑๒) 
งบประมาณที่ตั้งไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

ปริมาณงาน งานกอสรางโดมสนามเด็กเลน 
ขนาด ๙.๐๐x๘.0๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการประมาณราคาของเทศบาลตําบล 
นาดีกําหนด) 

- ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หนาที่ ๑4 
ขอที่ ๑๗ และทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข 
(ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานกอสราง) 

 

นายศานติสุข แขนาง 5.2 ญัตติที่ 4/2566 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองชาง) ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดมีขอ

สงสัยหรือไมครับเชิญครับ เชิญทานศภุชัย แกวเสนหา ครับ 

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายศุภชัย  แกวเสนหา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดี  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 เขต 1 ฝากเรียนถาม ผอ.กองชาง โครงการกอสรางโดม สนามเด็กเลนฯ โดยแบบเดิม

มีการปูพ้ืนซีเมนตอยูแลวใชหรือไมครับ แคยกเลกิปูพ้ืนยางสังเคราะหใชหรือไมครับ 

นายศานติสุข แขนาง เชิญทาน ผอ.กองชางครับชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผอ.กองชาง ทานนายกเทศมนตรีฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุม 

ทุกทานครับ ผมนายชาตรี  ไชยเชษฐ ผูอํานวยการกองชาง ขออนุญาตชี้แจง 
เร่ือง เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายฯ ทั้ง 2 โครงการนะครบั เน่ืองจากวา 

-โครงการที่ 1 โครงการกอสราง วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
ลางชั้น 3 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ความยาวของ
ผิวจราจรคอนกรีตเดิม 72.80 เมตร ซึ่งในงานวางทอจริงแลวยาว 100.00 เมตร  
จึงไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่เราจะเทผิวจราจร และกองชางไดจัดทําราคากลางและ
สรุปราคากลางเห็นวามีงบประมาณเพียงพอในการกอสราง จึงไดขออนุมัติสภา
เทศบาลฯ เพ่ือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย แกไขปริมาณงานใหเพิ่มขึ้น
ใหครอบคลุมสถานที่ที่เราดําเนินการกอสรางครับ เพ่ือจะไดไมมีปญหากับผูที่สัญจร
ไปมาครบั 

- โครงการท่ี 2 โครงการกอสรางโดมสนามเด็กเลน พ้ืนปูพ้ืนยางสังเคราะห
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนงาม เนื่องจากปริมาณงานเดิมไดตรวจพบวางานพ้ืนปู
พื้นยางสังเคราะหไมปรากฏในปริมาณงานที่นําเขาในสภาฯ และไดไปสํารวจพื้นที่ที่
จะกอสรางไมมีสวนใดที่ตองปูพื้นยางสังเคราะห จึงไดขออนุมัติสภาเทศบาลฯ  
เพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครับ หลังจากที่สภาเทศบาลฯ อนุมัติเสร็จแลว ตองไป
แกไขในแผนพัฒนาทองถ่ินดวยครับ ซึ่งในแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ก็ระบุเอาไวตาม
โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2566 ครบั จําเปนตองได
แกทั้ง 2 ที่ทั้ง 2 โครงการครับ ซึ่งไมกระทบกับโครงสรางและไมกระทบกับยอด
งบประมาณ ซึ่งกองชางไดจัดทําประมาณราคากลางแลวก็ไมไดสูงกวางบประมาณที่
เราไดตั้งเอาไวครับ  

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณทานผูอํานวยการกองชางครบั ตอไปเชิญทานอํานาจ สุวรรณสนธิ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายอํานาจ  สุวรรณสนธิ์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอสอบถามในขอความโครงการขอที่ 2โครงการ

กอสรางโดมสนามเด็กเลน พ้ืนปูพื้นยางสังเคราะห ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนงาม 

ตามท่ีขอความเดิมระบุวามีพ้ืนปูพื้นยางสังเคราะห และขอความใหมไมมี งบประมาณ 

250,000 บาท ซึ่งทาน ผอ.กองชาง ไดแจงวาในที่ตรงนั้นไดมีพ้ืนคอนกรีตแลว ไม

ตองปูพื้นยางสังเคราะห แตวาจํานวนงบประมาณพื้นยางสังเคราะหที่ประมาณการไว

ในคร้ังแรกไมทราบวาตั้งไวเทาใด หรือในคร้ังแรกไมมีงานปูพ้ืนยางสังเคราะหอยูแลว 

ขอสอบถามครับ ในโดมมีการเทคอนกรีตเพ่ิมอีกหรือไมครับหรือวามีแคโดมขนาด

ความกวาง 9.00 × 8.00 เมตร อยากเรียนถามครับขอบคณุครบั 

นายศานติสุข แขนาง เชิญทาน ผอ.กองชางครับชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผอ.กองชาง ทานนายกเทศมนตรีฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุม 

ขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดสอบถามโดมตามที่ไดดูแบบ

กอสรางแลวพ้ืนปูพ้ืนยางสังเคราะหในเบื้องตนตั้งแตขออนุมัติจัดทํางบประมาณ  

ไมปรากฏรายการและงบประมาณในการใชปูพื้นยางฯ ไดตรวจสอบแลวในแบบ

กอสรางก็ไมมีกําหนด ใน BOQ เดิมที่เสนอเขาสภาเทศบาลฯ ก็ไมมีกําหนดไวสวนพ้ืน

จะมีการเทพื้นคอนกรีตเพิ่มตามที่ไดออกแบบเอาไวตั้งแตการนําเขาสภาเทศบาลฯ 

ครั้งแรกตอนทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2566 ในสวนน้ีผม

ไมทราบวาชื่อนี้มาจากไหนครับ คาใชจายในการกอสรางรวมตนทุนทั้งหมดก็ไมมี

ปรากฏวา มีคางานสวนนี้ค รับ จึงขออนุมัติจากสภาเ พ่ือแก ไขในตรงนี้ครับ  

ขอเปลี่ยนแปลงแคชื่อโครงการ ในปริมาณงานตามเดิมทุกรายการครับ 

นายศานติสุข แขนาง ครบัขอบคุณครับ สรุปไดวาตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ และแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ชื่อโครงการมีคําวา “พื้นปูพื้นยางสังเคราะห” แตใน

ปริมาณงานหรือในแบบกอสรางไมไดมีกําหนดเอาไว จึงไดขอเปลี่ยนแปลงเฉพาะ 
ชื่อโครงการ แตปริมาณงาน และงบประมาณคงเดิม ครับมีทานใดสงสัยเพ่ิมเติมอีก
หรอืไมครับในญัตติท่ี 4 / 2566 เชิญครับ เชิญทานสิทธิชัย พรรคพิงครับ 

นายสิทธิชัย  พรรคพิง เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายสิทธิชัย  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 พรรคพิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ฝากทานประธานสภาฯ ถามทาน ผอ.กองชาง

ดวยวาญัตติที่ 4/2566 โครงการที่ 1 ที่เพิ่มระยะทางเดิมยาว 72.80 เมตรเปน
ยาว 100.00 เมตร งบประมาณเทาเดิมไมไดมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือ
ครับ เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมขึ้น 27.2 เมตร ครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบัทานสิทธิชัย พรรคพิง เรียนทานผอ.กองชาง ปริมาณงานเพิ่มแตใช 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณเทาเดิมใชหรือไมครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผอ.กองชาง ปริมาณงานเดิม 72.8 เมตร จะคงเหลือพื้นท่ีที่เราไมไดกอสรางอีก 27.2 เมตร

ขณะนี้กองชางไดกําหนดราคากลางแลวไมไดสูงมากไปกวาเดิมเนื่องจากคํานวณแลว
เปนงบประมาณอยูท่ีประมาณ 216,000 บาท ใชการคํานวณราคากลางในระบบ
ตามหลักเกณฑคํานวณราคากลาง งบประมาณที่ใชไดประมาณ 216,000 บาท 
เน่ืองจากวา ณ วันที่เราจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 ราคาวัสดุกอสราง
ประเภทเหล็กอาจแพงในชวงนั้น แตในชวงน้ีมีการปรับราคาลงแลววัสดุกอสรางปรับ
ราคาลงคํานวณแลวจึงสามารถขยายเพิ่มดวยครับ ซึ่งไมไดสูงไปกวาเดิมจึงไมไดขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณยังใชงบประมาณเทาเดิมที่ตั้งไวครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบัทาน ผอ.กองชาง เปนเร่ืองท่ีดีนะครบัท่ีเราสามารถขยายผิวจราจรไปได 
ประธานสภาเทศบาลฯ อีกแตยังใชงบประมาณเทาเดิม มีทานใดมีขอสงสัยหรือเพิ่มเติมหรือไมครับใน ญัตติที่ 

4/2566 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองชาง) ถาไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุมดวยการยกมือ 
ในญัตตินี้ผมจะขอมติ ขอความท่ี 1 และขอความที่ 2 ไปพรอมกันเลยนะครับ  
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    ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้ัง 2 โครงการโปรดยกมือครับ ขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ เชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 

นางลําดวน  อินทอง   ญัตติที่ 4/2566 เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ งบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองชาง) มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายทั้ง 2 โครงการ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    11  เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง  

 งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายศานติสุข แขนาง 5.3 ญัตติท่ี 5/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (สํานักปลัดเทศบาล) เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ 

ผูเสนอญัตติครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นายฤาชัย สาจันทร ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลนาดี ขอเสนอญัตติ 

ตอสภาเทศบาลตําบลนาดี เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจายรายการใหม โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

  ดวย สํานักปลัดเทศบาล มีความประสงคที่จะขออนุมัติโอนตั้งจายรายการ

ใหม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566 จํานวน 4 รายการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย  

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4  

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียดการโอนฯ ดังนี้   

โอนต้ังจายรายการใหม 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท  

รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑสํานักงาน รายการตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  กวาง 91.6 ซม. x ลึก 45.7 

ซม. x สูง 183 ซม. จํานวน 1 ตูๆละ 6,770 บาท  เปนเงนิ  6,770 บาท 
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3.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑโรงงาน  จํานวน 2 รายการดังนี้  

3.1 เครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว 850 วัตต จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 2,000 
บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

3.2 สวานไฟฟา กําลัง 12 โวลต จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 4,000 บาท  
เปนเงิน 4,000 บาท 

โดยขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพ่ือต้ังจายรายการใหม  จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงินจํานวน 46,770 บาท    
โอนลด 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใช
สอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น โครงการเสรมิสรางความรูดานการปองกันและตอตานการทุจริต  จํานวน  
15,000 บาท  

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใช
สอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม จํานวน  15,000 บาท  

3. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน โครงการปองกันฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จํานวน 
10,000 บาท 

4.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน โครงการอบรมใหความรูการ
อนุรักษทรพัยากรน้ํา จํานวน 6,770 บาท 

โดยขอโอนลดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 46,770 บาท 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณฯ ตามรายการดังกลาวขางตน  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายศานติสุข แขนาง มีทานใดมีขอสงสัยหรือเพ่ิมเติมในญัตติที่ 5/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน  
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณเพ่ือต้ังจายเปนรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (สํานัก

ปลัดเทศบาล) หรอืไมครับ เชิญครับ ถาไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะครับญัตติ

ที่ 5/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 (สํานักปลัดเทศบาล) หากทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ครับ เชิญทาน

เลขานุการสภาฯ ครับ 

นางลําดวน  อินทอง   ญัตติที่ 5/2566 เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (สํานักปลัดเทศบาล)  มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ
โอนเงนิงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมฯ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ    11  เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง  

 งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

นายศานติสุข แขนาง ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ ทานใดมีเร่ืองท่ีจะสอบถามหรือแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือไมครับ เชิญทานศุภชัย  แกวเสนหาครับ  

นายศุภชัย  แกวเสนหา เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายศุภชัย  แกวเสนหา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาดี  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เขต 1 ขอเสนอ ขอเรียนถามทานนายกเทศมนตรีฯ ในวันนี้ผมก็มีเร่ืองที่จะสอบถาม

คณะผูบริหาร ดังนี้ครับ  
1.  เรื่องปญหาความเดือดรอนเกี่ยวกับเสาไฟสองสวางโซลาเซลลที่อยูตรง 

หัวสะพานลําหวยบน ตัวไฟสองสวางชํารุดหักลงมาครับ 
2.  เรื่องปายบอกทาง บริเวณทางเขาเขตของตําบลนาดี ทางที่มาจากบาน

หนองบัวงาม ตําบลนาดาน ชํารุดสีขอความหลุด และสีซีดจาง มีการปรับปรุงทาสี
ใหมเฉพาะคําวา “เทศบาลตําบลนาดี” สวนที่เหลืออีกหลายขอความยังไมไดมีการ
ปรับปรุง ปายตรงนี้ผมเคยอภิปรายและแจงฝายบริหารในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
3 คร้ังที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2565 และอีกปายไมแนใจ บริเวณสาม
แยกลงมา ทาง รพ.สต.บานพิจิตรพัฒนาเปนลักษณะเดียวกันตามปายขางตน ขอให
ชวยปรับปรุงปายในสวนนี้ดวยครับ 

3.  เร่ืองติดตามเก่ียวกับเงินเยียวยาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัยวามี
การดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดแลว จายเงนิเยียวยาใหพ่ีนองประชาชนแลวหรือยัง 

4.  เร่ืองโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ หมูท่ี 6 
และ หมูที่ 8 ที่ยังคางคาอยู ทราบมาวาทางกองชางไดประเมินความเสียหาย
เรียบรอยแลว ไมทราบวาตอนน้ีดําเนินการถึงข้ันตอนใดแลวและมีขั้นตอนการ
ดําเนินการอยางไร เหลือเวลาอีก 4 เดือนกอนสิ้นปงบประมาณจะดําเนินการทัน
หรอืไม 

5.  สอบถามเก่ียวกับโครงการงานกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับผลิตระบบประปาหมูบาน หมู 10 บานวิจิตรพัฒนาสอง ผูรับจางเอากลองไป
เปลี่ยนซึ่งจะเขาเดือนท่ี 5 แลวติดตอไปแลวเคายังไมมาดําเนินการให ในขั้นตอน
ตอไปผมขอเสนอใหทางกองชางทําหนังสือมาหาพัสดุและยึดเงินประกันสัญญาและ
หาผูรบัจางรายใหมเขามาซอมแซมไดหรือไม 

6.  ขอทราบสถานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลนาดี ณ ปจจุบันดวยครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั กอนตอบขอซักถามของทานศุภชัย แกวเสนหา ขอเชิญทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ ครับ 

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายอํานาจ  สุวรรณสนธิ์   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผมขอฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยังผูท่ีมีหนาที่
รับผิดชอบการเฝาระวังเวรยามของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลนาดี ซึ่งทานสมาชิก อพปร. ไดสอบถามมาเก่ียวกับคาตอบแทนในการ 
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เฝาระวังฯ ตั้งแต เดือน เมษายน 2566 ซึ่งนานพอสมควรจึงอยากเรยีนถามมายังผูที่
มีหนาที่เก่ียวของหรือผูท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบัขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ตอบคําถามสําหรบัประเด็นของทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ศุภชัย แกวเสนหา สอบถามไปยังผูบรหิาร ดังน้ี 

1.  เสาไฟสองสวางโซลาเซลลหักชํารุด 
2.  ปายบอกทางชํารุด 
3.  เร่ืองเงินเยียวยาผูประสบเหตุวาตภัยดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว 
4.  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ หมูท่ี 6 และ 

หมูท่ี 8 ที่ยกเลิกสัญญาไปดําเนินการตอถึงขั้นตอนใดแลว 
5.  โครงการงานกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับผลิต

ระบบประปาหมูบาน หมู 10 บานวิจิตรพัฒนาสอง ชํารุดเขาเดือนที่ 5 แลวผูรับจาง
ยังไมมาดําเนินการแกไขใหทานมีมาตรการอยางไรท่ีจะดําเนินการเรงรัดใหผูรับจาง 
มาดําเนินการตามสัญญา 

6.  ขอทราบรายละเอียดสถานะการเงินการคลัง ณ ปจจุบันขอเรียนเชิญ 
ทานนายกเทศมนตรฯี ครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทาน 
นายกเทศมนตรีฯ ไดสอบถาม  

1. เร่ืองของเสาไฟสองสวางโซลาเซลลหักชํารุด ผมรับทราบครับ และจะแจง

กองชางใหออกไปดําเนินการสํารวจความเสียหายและแกไขตอไปครับ 

2. เรื่องปายผมไดแจงใหเจาหนาที่ไปดําเนินการแกไขทาสีใหมแลวตั้งแตที่

ได รับแจงในครั้งกอน แตยังไมได รับการรายงานวาดําเนินการแลวหรือยังตอง

ขอขอบคุณมากนะครับที่ชวยแจงอีกคร้ังผมไมทราบจริง ๆ วายังไมไดดําเนินการ

เน่ืองจากไดแจงไปแลวและใหเจาหนาท่ีจัดซื้อสีและอุปกรณเพ่ือไปดําเนินการแลว 

ผมขอฝากกองชางใหดําเนินการตอดวยครบั  

3.  เรื่องเงินเยียวยาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย ผมไดเซ็นผาน

หนังสือบันทึกขอความไปแลว ซึ่งในเรื่องเอกสารอาจลาชาไปบางเนื่องจากงาน

ปองกันฯ ขาดแคลนบุคลากรไดใหนักพัฒนาชุมชนฯ ไปรกัษาการแทนและสิ้นเดือนนี้

ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ ก็จะลาออก ซึ่งงานหลัก ๆ ของนักพัฒนาชุมชนฯ ก็เยอะ

พอสมควรทางเราก็จะเรงดําเนินการใหเร็วที่สุดครับ  

ผมขอตอบเรื่องคาตอบแทนการเฝาระวังเวรยามของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไป

พรอมเลยนะครับ สําหรับคาตอบแทนของเดือน เมษายน 2566 ผมก็ไดลงนาม

หนังสือผานไปแลว ในสวนนี้ยังตกคางจะเรงแกไขใหเร็วที่สุดครับ จะมีบางขั้นตอนที่

เจาหนาท่ีผูทํางานกับฝายที่รับผิดชอบไมเขาใจกันไดใหไปปรับใหม โดยชื่อคนเดียวมี

ชื่อปฏิบัติงาน 2 ที่ในวันเดียวกัน ทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ผมจึงใหผูชวย

เจาพนักงานปองกันฯ รายงานซึ่งบางทีแจงไปทําความเขาใจใหม 
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4.  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ หมูท่ี 6 และ 
หมูท่ี 8 กองชางไดประมาณการคาความเสียหายเสนอมาแลวผมไดเซ็นผานไปแลว
อยูที่ข้ันตอนการดําเนินการขั้นตอนใดขอให ผอ.กองชาง ชวยเพ่ิมเติมขอมูลใหดวยนะ
ครับ 

5.  โครงการงานกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับผลิต
ระบบประปาหมูบาน หมู 10 บานวิจิตรพัฒนาสอง ฝากเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของเรง
ดําเนินการเลยนะครับวันนี้ ตามที่ผมไดรับรายงานมาแลว และไดแจงใหทานรอง
นายกฯ สมพร ทุมวรรณ ขออนุญาตเอยนามครับ ไปกํากับดูแลขอเท็จจริงจาก
ผูใหญบานก็ไดประสานแจงผมโดยตรง และมอบใหเจาหนาที่ไปรับผิดชอบเพื่อ
ติดตาม 

6.  รายละเอียดสถานะการเงินการคลัง ณ ปจจุบันขอเรียนเชิญ ผอ.กองคลัง
เปนผูแจงนะครบัผมขอชี้แจงเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบัขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ขอสอบถามเพ่ิมเตมิครับ เรื่องเงินเยียวยา 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เปนที่เซน็อนุมัติไปแลว สามารถโอนใหประชาชนไดหรือยังครับ ประมาณก่ีวันท่ีเงิน

จะเขาบัญชีของประชาชนผูท่ีไดรับความเดอืดรอนครับ 

นายธารแสงทอง อําเคน เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ ตามท่ีทาน  

หัวหนาสํานักปลัด สอบถามเรื่องเงินเยียวยาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย ในรอบที่ 1  

งานปองกันฯ เพิ่งเสนอฎีกาเบิกจายมาวันนี้ และจะไปถึงหองคลังในวันนี้ครับ ในรอบ

นี้เกิดความลาชาเนื่องจากมีผูประสบเหตุ จํานวน 16 ราย และติดปญหาในการเก็บ

รวบรวมเอกสารของผูประสบเหตุ บางรายเอกสารครบ บางรายไมครบ จึงเกิดการรอ

ใหครบทุกรายกอน แตทางทีมงานไดปรึกษากันใหมแลววาในรอบถัดไปมาสงเอกสาร

ครบก่ีรายก็จะดําเนินการเบิกจายไปใหกอน ไมตองรอครับ คาดวาจะเร็วขึ้นครับ 

เงินชวยเหลือในสวนนี้ เนื่องจากเปนการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุก็จะเปนการ

ชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือโอนเงินเขาบัญชีผูไดรับความเดือดรอนครับ 

ในรอบท่ี 2 เพ่ิงออกหนังสือนัดกรรมการมาประชุมเพื่อพิจารณาครับขออนุญาตนํา

เรียนครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ขอถามถึงโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ หมูท่ี 6 และ หมูที่ 8 ดําเนินการถึงข้ันตอนใดแลวครบั เชิญ ผอ.กองชางครับ 

นายชาตรี  ไชยเชษฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผอ.กองชาง ทานนายกเทศมนตรีฯ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุม 

ทุกทานครับ ผมนายชาตรี  ไชษเชษฐ ผูอํานวยการกองชาง ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ หมูที่ 6 และ หมูที่ 8 
ตอนนี้ทางกองชางไดประเมินความเสียหายแลวซึ่งเราไดดําเนินการตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด  
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 108 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เร่ือง แนวทางปฏิบัติการ
ดําเนินการภายหลังหนวยงานภาครัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจางตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง 
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 (2) หรือ (4) ข้ันตอนการสํารวจ “คาเสียหาย” ขอ 3.2 คาเสียหายของพัสดุหรือ
งานที่ยังไมไดสงมอบ แนวทางการดําเนินการดังนี้  

๓.๒.๑ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
จะมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบประเมินคาเสียหาย โดยสํารวจตรวจสอบ
คาเสียหายของพัสดุหรืองานท่ีผูขายหรือผูรับจางรายเดิมยังไมสงมอบ หรือสํารวจ
ตรวจสอบและประเมินแบบท่ีใชในการกอสรางประเมินรายการปริมาณและราคาของ
สิ่งกอสรางคงเหลือ เพื่อคํานวณงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดซื้อจากผูขาย
รายใหม หรือจัดจางจากผูรับจางรายใหม แลวแตกรณี 

- ซึ่งในขั้นตอนนี้ไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ และกองชางไดดําเนินการประเมิน
คาเสยีหายเสร็จแลวครับ 

๓.๒.๒ ใหคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตาม ๓.๒.๑ จัดทํารายงาน
ผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

- ซึ่งในข้ันตอนนีไ้ดไดรายงานแลวครบั 
- โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ หมูที่ 6 ประเมิน

คาเสยีหายแลว ขอเท็จจรงิคือสวนราชการของเราไมไดเกิดความเสียหาย เนื่องจากวา
เรายังไมไดเบิกจายเงินคาจางใหผูรับจาง และเราไมไดแบงงวดงานตามสัญญา และได
ดําเนินการตามจากหนังสือสั่งการนะครับ เนื่องจากมาตรการเรงรัดคูสัญญาในกรณีที่
ดําเนินการไมเปนไปตามสัญญา ในตอนนี้จะอยูข้ันตอนการกําหนดราคากลางใหม
และเขาสูกระบวนการดําเนินการขั้นตอนตอไป 

จะมีที่ตองทบทวนราคากลางใหมอยู 3 โครงการ คือโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ หมูที่ 6 , หมูที่ 8 และหมูที่ 3  

- หมูที่ 3 ปดประกาศประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบหอถังทรงแชมเปญ พรอมเจาะบอบาดาล บานเซิน หมูที่ ๓ ตําบลนาดี 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ไปลาสุดปรากฏวามีผูเสนอราคา
เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสขอใหยกเลิก 
ประกวดราคาในครั้งนั้น ก็ตีกลับมาที่กองชางเพ่ือดําเนินการกําหนดราคากลางใหม
และคณะกรรมการกําหนดราคากลางในรอบเดิม ประกอบดวย ผอ.กองชางทานเดิม
ตอนนี้ตองเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางใหมครับ  

- หมูท่ี 6 และหมูที่ 8 ยังไมมีความเสียหาย และกองชางไดประเมินไปแลว  
ในสวนที่เจาะบอบาดาลแลว ตามที่ไดไปสํารวจผูรับจางไมไดดําเนินการตามแบบ
รายการของสัญญา คือแบบกอสรางกําหนดใหเจาะบอปด แตผูรับจางเจาะบอเปด  
จึงไมสามารถใชงานได  

หมูที่ 6 ผูรับจางรายเดิมไดดําเนินการไปแลวสวนฐานราก สามารถใชงานได
เน่ืองจากทําไปตามแบบที่เรากําหนดไวในสัญญาครั้งแรกแต สามารถตัดคางานใน
สวนนี้ออก แตถังกรองที่ผูรับจางนํามาไมสามารถใชไดเนื่องจากวัสดุกรองในถังไมมี มี
แตถังเปลา จําเปนตองมากําหนดราคากลางในสวนนี้ใหม และประเมินเบ้ืองตนวงเงิน
ในการดําเนินงานของ หมูที่ 6 ไมเกิน 500,000 บาท จะนําเรียนทานผูบริหารใช
อํานาจบรหิารจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ใชวิธีเฉพาะเจาะจงได 
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หมูที่  8 ประเมินเบื้องตนแลวนาจะเกิน 500,000 บาท ตองรวบรวม
ประกวดราคาจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) พรอมกับ  
หมูที่ 3 ซี่งตอนน้ีรอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางใหมอยูครับเพ่ือจะ
ไดดําเนินการตอไปครับ 

๓.๒.๓ กรณีงานกอสราง ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางสําหรับงานกอสรางสวนท่ียังไมไดดําเนินการ 

- ซึ่งตอนนี้ยังอยูที่ขั้นตอนนี้ครับ ยังไมไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางสําหรับงานกอสรางสวนที่ยังไมไดดําเนินการใหมเพื่อจะไป
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป  

๓.๒.๔ หนวยงานของรัฐอาจทํางานนั้นตอเอง หรือดําเนินการจัดหาผูขายหรือ
ผู รับจ า งราย ใหม  ตามพระราช บัญญัติกา ร จัดซื้ อ จัดจ า งฯ  และระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯเพื่อเขาดําเนินการตอจนแลวเสร็จ กรณี
ราคาพัสดุหรอืคางานที่เพ่ิมสูงข้ึนจากสัญญาเดิม รวมทั้งคาใชจายในการควบคุมงานที่
เพ่ิมข้ึน (ถามี) และคาเสียหายอ่ืน 1 (ถามี) ใหถือเปนคาเสียหายท่ีผูขายหรือผูรับจาง
รายเดิมจะตองรับผิดชอบ 

- ขั้นตอนประกาศจัดหาคูสัญญาใหมเขามาดําเนินการ เราจะไดทราบวามันมี
คาเสียหายเกิดข้ึนเทาใด หลังจากที่ดําเนินการสรรหาพัสดุรอบใหมแลว อาจจะเกิด
สวนตางเพ่ิมข้ึน สูงหรือต่ํากวาปริมาณท่ีเราตั้งไวในครั้งแรก 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ขอฝากทานนายกเทศมนตรีฯ ขอใหเรงดาํเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาลฯ กําหนดราคากลาง เพ่ือจะไดชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเร็วขึ้น  

ขอสรุปดังน้ีนะครับ 

1.  เสาไฟสองสวางโซลาเซลล และปายบอกทางที่ชํารุด แจงใหกองชาง
ดําเนินการสํารวจความเสยีหาย และซอมแซม 

2.  เร่ืองเงินเยียวยาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย จัดทําฎีกาเบิกจาย
แลวเงนินาจะโอนเขาใหประชาชนผูไดรับความเดอืดรอนในวันพรุงน้ี 

3.  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบหอถังแชมเปญ หมูที่ 6  
หมูท่ี 8 ที่บอกเลิกสัญญาไป อยูที่ขั้นตอนดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางใหม 

4.  โครงการงานกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับผลิต
ระบบประปาหมูบาน หมู 10 บานวิจิตรพัฒนาสอง ทานรองฯ สมพร ทุมวรรณ  
รับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีฯ ไปดําเนินการติดตาม 

5.  รายละเอียดสถานะการเงินการคลัง ณ ปจจุบัน ขอเรียนเชิญ ผอ.กองคลัง 
ครับ 

นางดรุณี  พยุวงศ เรยีนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

ผอ.กองคลัง ทานนายกเทศมนตรีฯคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุม 

ทุกทานคะ สถานะการเงินการคลังของเทศบาลตําบลนาดี มีรายรับจริงเกิดข้ึน  
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 44,665,487.73 บาท ซึ่งในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เราตั้งงบประมาณรายจายไว 68,000,000 บาท และไดรับเขามาแลว 
44,665,487.73 บาท และมีรายจายเกิดข้ึน 33,248,181.40 บาท  
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ณ ชวงนี้รายรับ รวมรายจายที่เราจะบริหารจัดการ ก็สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ได ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2566 เปนผลบวก(+) อยูที่ 
11,417,306.33 บาท ขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ขอฝากอีก 1 คําถามครับเงนิสะสมของเทศบาลตําบลนาดี คงเหลือ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ก่ีบาทคับ 

นางดรุณี  พยุวงศ เรยีนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทานคะ  

ผอ.กองคลัง เงินสะสมที่เราสามารถใชไดตามระเบียบการเงินการคลังใหกันงบประมาณไวรอยละ 
15 กันงบประมาณคาใชจายดานบุคลากร 3 เดือน และกันงบประมาณรายจายไว
รอยละ 10 เราไดใชงบประมาณในโครงการที่จายขาดเงินสะสมหมดแลวคะ  
ไมสามารถใชงบประมาณในหมวดของเงินสะสมไดอีกคะ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานรับทราบนะครับ ตอไปการเฝาระวังเวรยาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ของ อปพร. ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย อปพร. ป 2560 

กําหนดใหเบิกคาใชจายกรณีสั่งใช อปพร. ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฯ ป 60 ซึ่งไดกําหนดอัตราการจายไวดังนี้ 

- ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 4 ชั่วโมง คาตอบแทน 100 บาท 
- ปฏิบัติหนาที่เกิน 4 ชั่วโมง แตไมเกิน 8 ชั่วโมง ไดรับคาตอบแทน 200 บาท 
- ปฏิบัติหนาที่เกิน 8 ชั่วโมง ไดรบัคาตอบแทน 300 บาท  
สรุปวาทานนายกเทศมนตรีฯ จายคาตอบแทนให อปพร. ประจําเดือน 

เมษายน 2566 แลวหรือยังครบั เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทาน 
นายกเทศมนตรีฯ ไดสอบถามเร่ืองการดําเนินงานไดแจงไปแลวในเบื้องตนวาผมไดเซ็น เร่ือง รายงานที่

ใหเจาหนาที่ไปรวบรวมรายชื่อมา วาแตละคนปฏิบัติงานไดกี่วัน ผานไปแลว เหลือ

ขั้นตอนการจัดทําฎีกาเบิกจายครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั แจงทานอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ เร่ืองคาตอบแทน อปพร. ขอใหรอไปกอน 
ประธานสภาเทศบาลฯ นะครับ มีทานมีเรื่องจะแจงหรือเพิ่มเติมในเร่ืองอื่น ๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ  

ผมมีเรื่องที่จะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบเก่ียวกับโครงการฝกอบรม หลักสูตร 
“แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการบริหารกิจการสภา วิธีการ
งบประมาณในสภา สําหรับปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูรับผิดชอบกิจการสภา และ
ผูเก่ียวของภายในหนวยงาน ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ” รุนที่ 5 
วันที่  28 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด จังหวัดอุดรธานี 
คาลงทะเบียนทานละ 4,500 บาท ชวงเดือนกรกฎาคม เราจะไดจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณแลว เห็นควรไดไปอบรมเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2567 อยากขอความอนุเคราะหจากทาน
นายกเทศมนตรีฯ วาสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตองไปอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง เราไป
อบรมหลักสูตรเดียวจะไดรับความรูหลายดาน แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารกิจการสภา วิธีการงบประมาณในสภา จุดประสงคของ
ประธานสภาฯ คืออยากใหสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน รูจักวิธีการจัดทํา
งบประมาณ และเรื่องเจาหนาที่จัดทํางบประมาณ เพื่อจะไดเกิดความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น และเขาใจเปนแนวทางเดียวกันลดปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น จะไดไมตองโอนลด 
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โอนเพ่ิมกันบอยครั้ง เพราะการทํางานของเทศบาลตําบลนาดี เปนการดําเนินการไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ถาทานใดเห็นสมควรเขารวมหลักสูตรนี้สามารถแสดงความ
คิดเห็นไดครับเชิญครับ ขอเรียนเชิญฝายบริหารดวยนะครับ เพื่อจะไดเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน ขอความเห็นทานนายกเทศมนตรีฯ 

นายฤาชัย  สาจันทร เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทาน 
นายกเทศมนตรีฯ แจงนะครับ เรื่องเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของสภาเทศบาล ผมไมขัดขวางนะครับผม

เห็นวาเปนเรื่องที่ดีครับ เพ่ือที่จะไดรับความรูที่จะนํามาปฏิบัติงานกิจการสภา  
เร่ืองตาง ๆ ท่ีจะไดรับความเขาในการประชุมสภาฯ วาขั้นตอนการดําเนนิงานของแต
ละงานเปนอยางไร และในชวงที่มีการอบรมจะไดดูงบประมาณวาเพียงพอหรือไม  
ถาไมพอจะไดโอนเพ่ิมงบประมาณ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานใดมีเรื่องจะแจงหรอืเพ่ิมเตมิในเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรอืไมครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายเดน  วรวะลัย เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผู เขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายเดน วรวะลัย 

ปลัดเทศบาลตําบลนาดี ในการประชุมวันนี้จริง ๆ ผมขอเพ่ิมเติมเพ่ือใหทานเขาใจใน
เรื่องของการปฏิบัติตาง ๆ เรื่องท่ีทานไดสอบถามเกี่ยวกับคาตอบแทน อปพร. 
ไดมีการเซ็นหนังสือผานไปแลววามีการจายคาตอบแทนใหคนละเทาไรที่ดูแลที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และท่ีโรงเรียน ตามหนังสือสังการของจังหวัดหนองบัวลําภูใหมีการ
เฝาระวังฯ ดวยงบประมาณที่มีจํากัด และสถานการณสงบ เราก็จะจายคาตอบแทน
เฉพาะในรอบ 6 เดือนที่ผานมา ตั้งแตเดือน มิถุนายน 2566 ใหหยุดปฏิบัติงานเฝา
ระวังฯ ขอแจงใหสภาไดรับทราบครบั 

- เร่ืองเงินเยียวยาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย ชุดแรกไดอนุมัติ
เบิกจายไปแลวเหลือจัดทําฎีกาเบิกจาย ในชุดที่ 2 จะมีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาในชวงบายในชุดแรกผานไปแลว 16 ราย จะมีชุดท่ี 2 รอพิจารณาอยู 

- เร่ืองเก่ียวการอบรมที่ทานแจง ขอขอบทานที่แจงลวงหนา เจาหนาท่ีจะไดดู
วางบประมาณเพียงพอหรือไมถาไมเพียงพอจะไดจัดหาพิจารณาโอนเพ่ิมงบประมาณ
ในสวนน้ี ตามหลักการแลว ทุกคนในเทศบาลตองผานการฝกอบรมอยางนอยปละ 1 
ครั้ง  

- เรื่องงานกอสรางตาง ๆ ขอยํ้าวาเราประกาศราคากลางไปแลว 30 วัน ถาไม
มีใครมาทํางานหรือทํางานยังไมเสร็จ ราคากลางจะเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 30 วัน  
จะชาเพราะตัวนี้ในบางครั้ง ขอนาํเรียนวาเวลาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางเรา
จะดูตามราคาทะเบียนมาตรฐานครุภัณฑที่กําหนดมา ถาไมมีก็ดูจากราคาพาณิชย
จังหวัด หรือไมก็ดูจากราคาตามทองตลาด 

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2566  
ผมพยายามจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเดือนกันยายน 2566 เพราะในชวงเดือน
สิงหาคม 2566 เราก็จะเร่ิมดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. 2567 ซึ่งการทําเทศบัญญัติฯ ป 2567 จะเปลี่ยนไปจากเดิม เดิมขอ
กับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไปเบิกกับสํานักงบประมาณโดยตรง ไมตอง
ผานอําเภอ ไมตองผานจังหวัด แตวาเราตองทําใหเปนไปตามมาตรฐาน ถาตัวใดหลุด
ไปเราจะไมไดรบังบประมาณครับ ซึ่งผมไดใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของดําเนินการเก่ียวกับ
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งบประมาณ ป 2567 ไปศึกษาเพ่ิมเติมเพราะวาตอไปเทศบาลตองของบประมาณ
เองไมตองผานกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ผานสํานักงบประมาณ 
กระทรวงการคลังโดยตรง ขอบคุณครบั 

และงานปองกันฯ ขาดบุคลากรไป 2 ทาน คือเจาพนักงานปองกันฯ และผูชวย
เจาพนักงานปองกันที่ยื่นหนังสือลาออกในสิ้นเดือนนี้ และยังไมมีทานใดประสงจะ
โอน(ยาย) มาแทน ซึ่งมอบหมายใหนักพัฒนาชุมชน รักษาการแทนไปกอน ซึ่งงาน
อาจจะยังไมคลองตัวเทาที่ควร ตองขอความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งฝายบริหาร 
ฝายสภาดวยนะครับ เน่ืองจากทานอยูใกลชิดกับประชาชนสามารถรับเรื่องไวใหกอน
ไดครบั 

นายอํานาจ  สุวรรณสนธ์ิ ขอบคณุทานปลัดเทศบาล ที่แจงงานปองกันฯ ขาดบุคลากร ผมก็เห็นใจ และให 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 กําลังใจ ตามท่ีทานแจงวาสมาชิกสภาฯ อยูในพ้ืนที่เขาถึงประชาชนไดเร็วกวา  

ผมก็พรอมชวยเหลือเต็มที่ครับ หากเกิดเหตุวาตภัยหรือเหตุอุทกภัย ผมก็เอาใจชวย
และพรอมปฏิบัติหนาท่ีถาไดรับมอบหมายครับ ในเร่ืองนี้เนื่องจากเกิดเหตุนาน
พอสมควรที่ประชาชนประสบภัย แตก็ยังรอรับความชวยเหลืออยู ถาประชาชนไม
ดําเนินการแกไขซอมแซมไปกอนก็คงอยูไมได ตองหาเงินหาอุปกรณมาซอมแซมใน
เบ้ืองตนกอนขอบคุณครับ 

   สําหรับผมมีเร่ืองที่จะเสนอแนะเนื่องจากชวงนี้เปนชวงฤดูฝนเวลาฝนตก 
มีทั้งลมพายุและฟาผา ซึ่งทําใหทรัพยสินเสียหาย เชน ไฟฟาสองสวาง ในชวงวันที่
ผานมาหมูที่ 7 ฝนตกและฟารอง ทําใหระบบประปาหมูบานท้ัง 3 แหงชํารุดหมด  
ถาไมมีตัวควบคุม คงเสียหายไปถึงปมน้ําซัมเมอรส และไฟฟาสองสวางท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาลก็ดับหมดทั้งหมูที่ 13 ขอบคุณเจาหนาที่กองชางที่เขาไป
ซอมแซมใหครับ และขอเสนอแนะไปยังผูบริหาร เจาหนาที่ผูมีสวนเก่ียวของ 
เร่ืองเกี่ยวกับไฟฟา อุปกรณตาง ๆ ขอใหมีสํารองไวเสมอเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะไดมีอุปกรณเตรียมพรอมชวยเหลือประชาชนเพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินและ
ชีวิตขอบคุณครับ 

นายศานติสุข แขนาง ขอบคุณครบั ทานใดมีเรื่องจะแจงหรอืเพ่ิมเตมิในเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรอืไมครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายบุญเวิน  จําวิเศษ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน คณะผูบริหาร 

รองนายกเทศมนตรีฯ  หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายบุญเวิน จําวิเศษ 

รองนายกเทศมนตรีฯ ขอประชาสัมพันธทานสมาชิกเทศบาลฯ พรุงนี้เทศบาลตําบล

นาดีรวมกับเจาหนาที่จากการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอสุวรรณคูหา จะเขา

ตัดกิ่งไมที่พาสายไฟ โดยเราจะสนับสนุนรถกระเชาครับ  

ตามที่ทางหลวงชนบทไดตัดถนนผานหมูที่ 13 หมูที่ 3 หมูที่ 7 และหมูท่ี 2 

ชวงกิโลเมตรท่ี 5 มาจากทางบานขอบเหล็กในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางหลวง

ชนบทแจงวาไดของบประมาณทํารางระบายน้ําถาจุดใดยังไมมี จะดําเนินการใหเสร็จ

แจงทานอํานาจ สุวรรณสนธ์ิ จากสามแยกเขาปูตา ถึงบล็อกคอนเวิรส ถึงบานถึง

บรเิวณหนาบานทานอํานาจ สวุรรณสนธ์ิ จุดนี้ถาไดรับงบประมาณจะดําเนินการ 




































































